



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากมาเลเซีย

๑๐-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๙๐

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

คาด เงินริงกิตจะปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลัง

Maybank คาดการณ์ว่า ค่าเงินริงกิตจะปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลังของปีนี้จากการขับเคลื่อนของการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่า ค่าเงินริงกิตในช่วงสิ้นปีจะอยู่ราว ๓.๔๕ ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐเทียบกับปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ ๓.๕๐ ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐ

นาย Lim Chee Kiong ผู้อำนวยการ Retail Equities, Malaysia กล่าวว่า ค่าเงินริงกิตจะปรับตัวเข้าหากันในครึ่งปีหลังเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอในปัจจุบันและจากการใช้ภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในช่วงปีหลัง นาย Lime กล่าวต่อไปว่า คาดว่าเงินริงกิตจะกระทบต่อ GST โดยทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นและการบริโภคภายในประเทศอ่อนตัวลง

เมื่อมีการใช้ GST อาจจะมีผลกระทบต่อเงินริงกิตเป็นระยะเวลาสั้นมากและเมื่อประชาชนเคยชินกับ GST แล้ว เงินริงกิตจะมีเสถียรภาพ

ที่มา : Bernama

๑๑ มกราคม ๒๕๕๘

ห้าง Tesco จะแสดงข้อมูลภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในฉลากสินค้า

บริษัท Tesco Stores Malaysia Sdn.Bhd. จะแสดงข้อมูลภาษีสินค้าและบริการ (GST) บนฉลากสินค้าที่ขายภายในห้างเพื่อช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยบริษัทจะระบุข้อมูลภาษี GST ที่เป็นศูนย์ลงในใบเสร็จให้ด้วย

นาย Georg Fischer, CEO ของบริษัทกล่าวว่า ลูกค้ามีความกังวลกับการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าจากการใช้ GST และบริษัทจะจัดตั้ง Call Centre และ website ที่จะช่วยลูกค้าในเรื่อง GST ทั้งนี้ การให้บริการของบริษัทในการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากกว่า ๕ ล้านคนในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทกำลังพิจารณาที่จะขยายการให้บริการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ และกำลังมองไปที่รัฐมะละกาและอีโปก์ ปัจจุบัน ห้าง Tesco มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ ๑๑%

ที่มา : Bernama
๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

อัตราภาษีศูนย์เสริมสร้างการค้าภายในอาเซียน

สัดส่วนของมูลค่าการค้าภายในอาเซียนอาจเป็นไปได้ที่จะขยายจาก ๒๔% ในปัจจุบันเป็น ๓๔% จากการที่ภาษีภายใต้ AFTA อยู่ที่ ๐%

นาย P. Ravidran, Senior Director, ASEAN Economic Cooperation Division จาก MITI กล่าวว่ เป้าหมายที่ ๓๔% เป็นตัวเลขที่อยากให้มูลค่าการค้าภายในอาเซียนไปถึง ขณะที่สัดส่วนมูลค่าการค้าภายในสหภาพยุโรปและเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือในปัจจุบันอยู่ที่ ๗๐%

การค้าภายในอาเซียนมีมูลค่า ๖๐๘.๖๓ ล้านเหรียญสหรัฐ (๒,๑๘๕ พันล้านริงกิต) ของมูลค่าการค้ารวม คิดเป็นสัดส่วน ๒๔.๒% ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จากมูลค่าการค้ารวมที่ ๒.๕๑ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเดียวกัน ทั้งนี้ การยกเลิกภาษีศุลกากรจะช่วยกระตุ้นการค้าภายในอาเซียน

สิ่งที่อาเซียนกำลังมองอยู่ขณะนี้คือ การบูรณาการ AFTA ให้ลึกมากขึ้น เช่น การปรับประสานเส้นทางคมนาคม กฎระเบียบและมาตรฐาน ทั้งนี้ โลกดิจิทัลเป็น ๑ ใน ๑๑ สาขาที่อยู่ในลำดับความสำคัญที่จะบูรณาการ (priority integration sector) ภายใต้ความตกลงของอาเซียนด้านการขนส่ง และเป็นความตกลง ๑ ใน ๒๔ ความตกลงและพิธีสารที่จะต้องให้สัตยาบันเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้

ที่มา : Bernama
๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

บริษัท GCH Retail กำลังจะเปิดห้างค้าปลีก Giant แห่งใหม่เพิ่มอีก ๔ แห่ง

บริษัท GCH Retail (Malaysia) Sdn.Bhd. ซึ่งเป็นเจ้าของห้างค้าปลีก Giant และซูเปอร์มาร์เก็ต Cold Storage, Mercato, Jason และ G-Express จะเปิดห้างค้าปลีก Giant และซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งใหม่เพิ่มอีก ๔ แห่งทั่วประเทศในปี นี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น ๑๒๖ แห่ง โดยสาขาแห่งใหม่จะอยู่ที่เขต Klang Valley รัฐซาราวัก ปะลิส และตรังกานู ซึ่งจะเป็นการสร้างการแข่งขันแกร่งแก่บริษัทในฐานะเป็นกลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย

G-Express ซึ่งเป็นร้านค้าสะดวกซื้อ กำลังมีแผนการที่จะขยายเพิ่มเติมและตั้งเป้าจะเปิด ๕๐๐ แห่งทั่วประเทศภายใน ๕ ปีข้างหน้า โดยขณะนี้กำลังดำเนินงานอยู่ ๘ ร้าน ปัจจุบัน Giant มีห้างค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ ๑๗ แห่งในรัฐซาบะห์และจะมีร้านค้าของ Giant มากขึ้นในซาบะห์มากขึ้นด้วยเนื่องจากจำนวนประชากรที่มากกว่ารัฐซาราวักถึง ๒ เท่า สำหรับห้างค้าปลีกแห่งใหม่ที่ปุตราจายามีความคืบหน้าไป ด้วยดีและคาดว่าจะเปิดทำการได้ภายในไตรมาสแรกของปี นี้

ที่มา : Bernama
๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

หากราคาน้ำมันดิบกลับมาอยู่ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐต่อบาเรลมาเลเซียจะมีเสถียรภาพ

ความมีเสถียรภาพของมาเลเซียจะมีขึ้นหากราคาน้ำมันพลิกกลับคืนมาอยู่ที่ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐต่อบาเรลและหากผู้กำหนดนโยบายยังคงดำเนินนโยบายการคลังอย่างเป็นหนึ่งเดียว

นาย Edward Lee Wee หัวหน้าวิจัยของ Standard Chartered ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมาเลเซียได้รับแรงกดดันจากความสมดุลของภายนอกและรายรับด้านการคลัง การพลิกฟื้นของราคาน้ำมันจะทำให้ความกลัวว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียจะชะลอตัวลงหายไป การลดลงของราคาน้ำมันจาก ๑๐๐ เหรียญสหรัฐต่อบาเรลเมื่อปี ๒๕๕๗ เหลือต่ำกว่า ๕๐ เหรียญสหรัฐต่อบาเรลขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกทางธุรกิจ การพลิกฟื้นของราคาน้ำมันจะทำให้สถานะการคลังของมาเลเซียแข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หากราคาน้ำมันยังคงตกต่ำอย่างในปัจจุบัน สถานะการคลังของมาเลเซียก็อาจจะลดลงไป ๐.๕% ของ GDP

นาย John Calverley หัวหน้าคณะวิจัยของ Standard Chartered กล่าวว่า ราคาน้ำมันอาจจะเป็นไปได้ที่จะขยับตัวเพิ่มขึ้นจากการขับเคลื่อนของอุปสงค์ที่ดีด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นของสหรัฐ ทั้งนี้ คาดว่า ราคาน้ำมันจะกลับมาอยู่ที่ ๙๐ เหรียญสหรัฐต่อบาเรลในช่วงปลายปี ๒๕๕๘

อนึ่ง ปัจจุบัน สหรัฐฯ อยู่ในสถานะที่จะสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี นี้ เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปยังคงไม่แข็งแกร่ง

ที่มา : Bernama
๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

การลดลงของราคาน้ำมันไม่ได้ทำให้มาเลเซียเสียหาย

การตกลงของราคาน้ำมันดิบไม่ได้ส่งผลให้มาเลเซียเสียหาย แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับ
ปฏิกิริยาของรัฐบาลและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

Tan Sri Rastam, CEO และประธานของ Institute of Strategic and International Studies
กล่าวว่า แม้ว่าน้ำมันดิบจะเป็นองค์ประกอบใหญ่ของการส่งออกของมาเลเซีย แต่ฐานดังกล่าวก็ได้กระจาย
ออกไปซึ่งจะลดผลกระทบลง ทั้งนี้ หากราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มตกลงอย่างต่อเนื่อง ก็มั่นใจว่าประเทศอื่นๆที่
มีผลประโยชน์จากน้ำมันและแก๊สจะมีปฏิกิริยาที่จะสร้างเสถียรภาพของราคาน้ำมัน

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๔๙.๓๕ เหรียญสหรัฐต่อบาเรลซึ่ง
ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๒ ประเทศอื่นๆนอกเหนือจากมาเลเซียกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดว่าราคาน้ำมันมีเสถียรภาพหรือไม่

ที่มา : Bernama
๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

สต็อกของน้ำมันปาล์มเหลือ ๒.๐๑ ล้านตันในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

สต็อกของน้ำมันปาล์มของมาเลเซียมีเหลืออยู่ ๒.๐๑ ล้านตันในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ลดลง ๑๑.๕๕% จากปริมาณ ๒.๒๗ ล้านตันในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

รายงานจาก Malaysian Palm Oil Board (MPOB) กล่าวว่า สต็อกของน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ลดลง ๒๓.๖๑% เหลือ ๙๙๕,๕๒๙ ล้านตัน ขณะนี้น้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธีอยู่ที่ ๑.๐๒ ล้านตัน ขยายตัว ๔.๖๑% ขณะนี้สต็อกของเนื่อปาล์มน้ำมันอยู่ที่ ๑๓๑,๒๖๓ ตัน ลดลง ๒๐.๕๕% ส่วนน้ำมันจากเนื่อปาล์มดิบอยู่ที่ ๑๖๒,๒๓๔ ตัน ลดลง ๑๐.๕๕% และสต็อกของน้ำมันจากเนื่อปาล์มผ่านกรรมวิธีอยู่ที่ ๑๔๐,๗๕๙ ตัน เพิ่มขึ้น ๕.๕๑% ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และสต็อกของกากจากเนื่อปาล์มอยู่ที่ ๓๕๐,๘๕๕ ตัน ลดลง ๗.๑๙%

MPOB กล่าวว่า ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ที่ ๑.๓๖ ล้านตัน ลดลง ๒๒.๐๔% เทียบกับ ๑.๗๕ ล้านตันในเดือนพฤศจิกายน ส่วนผลผลิตเนื่อปาล์มอยู่ที่ ๓๓๗,๒๔๒ ตัน ลดลง ๒๑.๖๔% ขณะที่ผลผลิตเนื่อปาล์มดิบอยู่ที่ ๑๗๕,๐๓๐ ตัน ลดลง ๑๘.๘๓% และผลผลิตกากจากเนื่อปาล์มอยู่ที่ ๑๙๒,๘๒๓ ตัน ลดลง ๑๙.๒๖% ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มาเลเซียนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ ๕๒,๘๗๒ ตัน ลดลง ๐.๔% และนำเข้าน้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธี ๓๗,๔๘๑ ตัน ลดลง ๑๘.๒๖%

อนึ่ง มาเลเซียส่งออกไบโอดีเซลปริมาณ ๖๑๔ ตัน ลดลง ๙๗.๓%

ที่มา : Bernama
๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

สมาคมเจ้าของสวนปาล์มคาด ผลผลิตปาล์มในปีนี้อัต ๕%

สมาคมเจ้าของสวนปาล์ม (SARAWAK Oil Palm Plantation Owners' Association (Soppoa)) คาดการณ์ว่า ผลผลิตปาล์มในปี ๒๕๕๘ จะอยู่ที่ ๓.๖ ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น ๕% จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ ๓.๔๔ ล้านตัน

นาย Paul Wong ประธาน Soppoa กล่าวว่า พื้นที่ปลูกปาล์มจากเมือง Tanjong Datu ถึง Limbang ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า ๑.๒ ล้านเฮกเตอร์ โดยมีเกษตรกรรายย่อยราว ๑๗,๕๗๘ ราย ทั้งนี้ อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆในมาเลเซีย โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Malaysian Palm Oil Board (MPOB) ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว จนถึงการส่งออก ขณะที่กฎหมายและที่ดินของผู้เพาะปลูกปาล์มอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพัฒนาที่ดินของรัฐซาราวัก

น้ำมันปาล์มที่ผลิตในรัฐซาราวักจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นับตั้งแต่โรงงานจนถึงผู้ป้อนผลปาล์มสดเนื่องจากกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมาจากโรงงานของบริษัทที่ใช้กรรมวิธีการผลิตแบบ Good Agricultural Practices (GAP) ส่วนเกษตรกรรายย่อยที่ขายผลปาล์มสดให้แก่โรงงานก็ใช้ GAP ด้วย ทั้งนี้ Soppoa คาดการณ์ว่า การลงทุนที่ดิน โรงงาน โรงกลั่น และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนับจากปี ๒๕๔๓-๒๕๕๘ จะมีมูลค่ามากกว่า ๒๕ พันล้านริงกิต

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มสามารถส่งผลกระทบต่อการผลิตมาการ์รีน น้ำมันปรุงอาหาร การขนส่งน้ำมัน การรักษาน้ำมันปาล์มที่ทำเรือ การซื้อขายน้ำมันปาล์มในตลาดล่วงหน้า การออกแบบและก่อสร้างโรงกลั่น และน้ำมันไบโอดีเซล อาหารสัตว์ การสกัดวิตามิน E จนถึงการพัฒนาผลิตเครื่องสำอางค์

อนึ่ง การอ่อนตัวของค่าเงินของริงกิตอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ได้ช่วยอุปสงค์และเพิ่มราคาน้ำมันปาล์มด้วย นอกจากนี้ อุปทานที่ลดลงจากพื้นที่ในรัฐกลันตัน ตรังกานู และปานังที่ประสบภัยน้ำท่วม ก็ส่งผลต่อราคาน้ำมันปาล์ม

มาตรฐานราคาน้ำมันปาล์มล่วงหน้าของ CPO ใน Malaysian Derivatives Exchange ได้มีการคาดการณ์ว่าในอีกสามเดือนข้างหน้าราคาน้ำมันปาล์มก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ห้า ซึ่งเมื่อวานนี้อยู่ที่ RM ๒,๓๔๔ ต่อ ตัน โดยปีนี้คาดว่า ราคาปาล์มน้ำมันจะเกินกว่าราคาเฉลี่ยของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ ๒,๓๕๐ ริงกิต ต่อตัน

ที่มา : New Straits Times

๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

หน่วยงาน MyEG อธิบายกระบวนการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

วัตถุประสงค์เริ่มแรกของการใช้ระบบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานทางออนไลน์แบบใหม่ (Foreign Workers PL (KS) Permit Renewal) ผ่านบริษัท My E.G Services Bhd. (MyEG) จะแยกความแตกต่างระหว่างแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายกับแรงงานที่ผิดกฎหมายในประเทศและผู้ที่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย

ระบบดังกล่าวได้เริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ จะสร้างความสะดวกสบายและเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ โดย MyEG จะเก็บข้อมูล ตรวจสอบ ปรับปรุง และวิเคราะห์ฐานข้อมูลของแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ การจัดทำประกันชีวิต โครงการการชดเชยให้แก่แรงงานต่างชาติ การรักษาพยาบาลของแรงงานต่างชาติสามารถซื้อได้ผ่านเอเยนต์ประกันชีวิต รวมทั้ง MyEG อนึ่ง MyEG ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งกลับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ถูกกักขังด้วย

ที่มา : Bernama
๑๐ มกราคม ๒๕๕๘